

ข้อเท็จจริงกรณีความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสปสช. ฉบับที่๒ (๕ ม.ค.๒๕๕๘)

สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดต่อสังคม และสร้างกระแสเพื่อกดดันรัฐบาลว่า ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นความต้องการที่จะเอางบประมาณไปบริหารเอง ขอย้ำชัดๆอีกครั้ง เพื่อให้สังคมได้รับทราบความจริงดังนี้

๑. ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพ ที่ได้นำเข้าพิจารณาในบอร์ดสปสช. เมื่อวันที่๒๕๕๗ เกิดจากการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและสปสช. มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปรับแต่งทั้งเนื้อหาและวิธีการ ผ่านการประชุมไม่ต่ำกว่า๓ครั้ง ตลอดระยะเวลา๑เดือนเศษ ก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาในอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนำเข้าพิจารณาในบอร์ดสปสช. โดยการนำเสนอของประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง(ดร.คณิต แสงสุพรรณ) ซึ่งผลการพิจารณาเป็นเพียงแค่รับทราบในหลักการ และให้อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดำเนินการต่อไป โดยให้จัดสรรในรูปแบบเดิมต่อไปอีก๑ไตรมาส ซึ่งสำหรับหน่วยบริการเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการซื้อเวลาและคงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีก เนื่องจากเวลาที่เหลือในปี๕๘นี้น้อยไปที่จะดำเนินการในแนวทางใหม่ ไม่ต้องหวังถึงปีหน้า เพราะถ้าไม่ได้เริ่มทำในปีนี้ ปีหน้าก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะสปสช.เตรียมการสำหรับงบฯขึ้น๕๘แล้ว

๒. ความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบการเงินการคลัง เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของหน่วยบริการทุกระดับ ที่ประสบปัญหาสะสมมาโดยตลอด๑๒ปี และได้พยายามนำเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนด้วยตัวของหน่วยบริการเอง ต่างกรรมต่างวาระในช่วง๔-๕ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง หากปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังไปกว่านี้อาจเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อระบบบริการสุขภาพ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อภาระการให้บริการประชาชน ไม่ได้ต้องการรวบอำนาจ ไม่ได้ต้องการเอางบประมาณไปบริหารเอง ไม่ได้ต้องการล้มระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ต้องการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ปฏิบัติที่อยู่กับปัญหามาตลอด

๓. การพยายามสร้างภาพให้สังคมเข้าใจว่า ทั้งหมดนี้เกิดจากการผลักดันของปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ผู้เดียว เป็นการดูหมิ่นเกียรติและสติปัญญาของหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาของระบบที่กักต่อนการบริการสุขภาพมายาวนาน ปลัดกระทรวงฯเป็นเพียงแคผู้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะบอร์ดของข้าราชการประจำเท่านั้น หากผู้นำนิ่งเฉย ไม่ได้ดูแลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นคงเป็นเรื่องแปลก

๔. ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงบหลักประกันสุขภาพ รวมไปถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารแบบเดิมๆ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบอร์ดสปสช.ต้องให้ความสนใจ ทำความกระจ่างให้ปรากฏต่อสังคม แทนที่จะออกตัวมาการันตีความถูกต้องโดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลโดยละเอียด

๕. การแสดงออกในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ หันมามองปัญหาและหาทางแก้ไขให้เป็นระบบและยั่งยืน ขอยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน เราจะยืนหยัดให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่เคยใช้วิธีเอาประชาชน เอาผู้ป่วยเป็นตัวประกัน ขอให้สังคมพิจารณาข้อเสนอ และมาตรการต่างๆด้วยจิตใจที่เป็นธรรม

ชมรมสาธารณสุขจังหวัด
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป